

สำเนาฉบับ

ประกาศกรมชลประทาน

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน
เพื่อรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 18 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการได้รับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการว่าต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการหรือเทียบเท่ามาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี และต้องผ่านการประเมินคุณสมบัติและผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ สำหรับใช้ในการประเมินเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ 7 (วิชาชีพเฉพาะ) เดิม ซึ่งตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 มอบให้ อ.ก.พ.กรม และผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตาม มาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ชื่อผลงาน พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่อง และสัดส่วนของผลงานที่จะส่งประเมิน ตามรายละเอียดแนบท้าย ประกาศนี้

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องส่งผลงานเพื่อประเมินภายใน 2 เดือน นับตั้งแต่วันที่ ประกาศและหากผู้ใดเห็นว่าชื่อผลงาน พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่อง และสัดส่วนของผลงานดังกล่าวไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือเป็นกรณีการอ้าง และคัดลอกผลงานของผู้อื่น สามารถทักท้วงได้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ ประกาศ ในกรณีชื่อผลงาน พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่อง และสัดส่วนของผลงาน ไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือเป็นกรณีการอ้างและคัดลอกผลงานของผู้อื่น จะต้องดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0707.3/ว 5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 เรื่องมาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและ ผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมินบุคคล

ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2553



(นายชลิต ดำรงค์ศักดิ์)

อธิบดีกรมชลประทาน



อโณทัย ร้าง

อโณทัย พิมพ์



ตรวจ

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง ประเภทวิชาการระดับชำนาญการ

(แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2553)

ลำดับที่	หน่วยงาน ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งที่ครองอยู่	ผลงานที่ส่งเข้ารับการประเมิน	ผู้ร่วมจัดทำผลงาน	สัดส่วนผลงาน	หมายเหตุ
1	<p>สำนักชลประทานที่ 6</p> <p>ส่วนวิศวกรรมบริหาร</p> <p>นายทนงศักดิ์ อะโน</p>	<p>วิศวกรชลประทานชำนาญการ</p> <p>(ตำแหน่งเลขที่ 3180)</p>	<p>1.การออกแบบและคำนวณโครงการประดู ระบายน้ำบ้าน โพร้ใหญ่-บ้าน โนนทัน ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ (พ.ศ.2552)</p> <p>2. การออกแบบและคำนวณ โครงการ ชลประทานขนาดเล็กเร่งด่วนฝายห้วยเคือ บ้านนาคานหัก ตำบลกุดชุมแสง อำเภอ หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (พ.ศ. 2552)</p>	<p>1.นายสมชัย แดงไทย</p> <p>1.นายสมชัย แดงไทย</p>	<p>- ให้คำแนะนำ ตรวจสอบรายการคำนวณ แบบเค้าโครง และการเขียนแบบ รวมทั้ง ตรวจรายละเอียดของการออกแบบและ คำนวณแบบแปลนให้ถูกต้องเป็นไปตาม เป้าหมายของแผนงานที่กำหนดไว้และ เสนอแบบแปลนเพื่ออนุมัติ</p> <p>- ให้คำแนะนำ ตรวจสอบรายการคำนวณ แบบเค้าโครง และการเขียนแบบ รวมทั้ง ตรวจรายละเอียดของการออกแบบและ คำนวณแบบแปลนให้ถูกต้องเป็นไปตาม เป้าหมายของแผนงานที่กำหนดไว้และ เสนอแบบแปลนเพื่ออนุมัติ</p>	
			<p><u>ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น</u></p> <p>- การออกแบบ คำนวณรายละเอียดและเขียนแบบ ฝายทดน้ำแบบกำแพงคั่งโดยใช้โปรแกรม Autolisp</p>			

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.